


 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

********************* 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันที ่๒๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ 

๓. สถานที ่ ณ จังหวัดระยอง – จังหวัดจันทบุร ี

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 

หนว่ยงานภาครฐั                       ประชาชนทัว่ไป 

 เยาวชน                         อื่น ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน 

 
๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน
ทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้ต้องอาศัยกลไก
หรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวฒุิสภา ประชาชนทุกภาคส่วน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา และความต้องการที่แท้จริง
จากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็น
ผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
๖. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 ลงพ้ืนที่ติดตามและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ รวมถึงเยี่ยมชมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยการ
น าแผนฯ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ าที่ประชาชนได้รับประโยชน์
ท่ีเป็นรูปธรรมโดยตรง พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ ร่วมกับคณะกรรมาธิการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา 

 

  
 

  
 

   
 



๒ 

 

๗. วิธีการประเมินผล 
  
   สังเกต                 สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสื่อสาร 
 
                 สัมภาษณ ์              อื่น ๆ 

 
 การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง  

และจังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๐๐ คน การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน ๑๐๐ ชุด โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน ๑๐๐ ชุด 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย 

 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๑. เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

๕๑ 
๔๙ 

๕๑.๐๐ 
๔๙.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
   

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๕๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๐) เป็นเพศหญิง 
จ านวน ๔๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๐)   

 
 ๒. อายุ 
   

อายุ จ านวน ร้อยละ 
๕๑ – ๖๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

๔๔ 
๒๒ 
๒๐ 
๑๐ 
๔ 

๔๔.๐๐ 
๒๒.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๔.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุ อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี ปี จ านวน ๔๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐) 

รองลงมา ได้แก่ อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๒๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐) อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๒๐ 
คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐) อายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน ๑๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐) และมากกว่า  
๖๐ ปี จ านวน ๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐) ตามล าดับ 

 

   
 

  
 



๓ 

 

 ๓. ระดับการศึกษา 
   

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี

สูงกว่าปรญิญาตรี 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 

มัธยมศกึษา 
ประถมศกึษา 

๖๓ 
๒๔ 
๖ 
๕ 
๒ 

๖๓.๐๐ 
๒๔.๐๐ 
๖.๐๐ 
๕.๐๐ 
๒.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
   
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๖๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๐) 

รองลงมา ได้แก่ ระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐) อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า จ านวน ๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๖๐๐) มัธยมศึกษา จ านวน ๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐) และ
ระดับประถมศึกษา จ านวน ๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐) ตามล าดับ 

 
 ๔. อาชีพหลัก 
   

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย 
อื่น ๆ 
รับจ้าง 

เกษตรกรรม 

๖๗ 
๑๓ 
๙ 
๖ 
๕ 

๖๗.๐๐ 
๑๓.๐๐ 
๙.๐๐ 
๖.๐๐ 
๕.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพ รับราชการ/รัฐวสิาหกจิ จ านวน ๖๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๐) 

รองลงมา ได้แก่ อาชีพค้าขาย จ านวน ๑๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐) อาชีพอื่น ๆ จ านวน ๙ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๐๐) อาชีพรับจ้าง จ านวน ๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐) และอาชีพเกษตรกรรม จ านวน ๕ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐) ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 

ช่องทางการรับรู้ จ านวน ร้อยละ 
บุคลากรภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านนั 

อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์สื่อ 
วิทยุ/โทรทศัน ์

สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ 
อื่น ๆ 

๖๑ 
๕๘ 
๕๑ 
๑๑ 
๕ 

๖๑.๐๐ 
๕๘.๐๐ 
๕๑.๐๐ 
๑๑.๐๐ 
๕.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจาก บุคลากรภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 

จ านวน ๖๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๐) รองลงมา ได้แก่ อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน ๕๘ 
คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐) วิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน ๕๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๐) สื่อสิ่งพิมพ์ประเภท
ต่าง ๆ จ านวน ๑๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐)  และอื่น ๆ จ านวน ๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐) ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

 

 
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 

(%) ความคิดเห็น 
๑. ท่านทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของวุฒิสภาในการ 
    พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย 

๓.๓๗ ๖๗.๔๐ ปานกลาง 

๒. ท่านทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของวุฒิสภาในการควบคุม 
    การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร  
    (คณะรัฐมนตรี) 

๓.๓๑ ๖๖.๒๐ ปานกลาง 

๓. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภา    
    ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

๓.๒๗ ๖๕.๔๐ ปานกลาง 

รวม ๓.๒๙ ๖๘.๘๐ ปานกลาง 

 
 

 
๒. หน้าที่และอ านาจอื่นๆ ที่ท่านทราบ 
    - เลือกนายกรัฐมนตรี 
    - ติดตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
    - กลั่นกรองกฎหมาย 
    - เข้าร่วมประชุมรัฐสภา 
    - เร่งรัดและติดตามการด าเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
    - พิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้ค าแนะน า ให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่ง เช่น ตุลาการ 
      ศาลรัฐธรรมนูญ 



๕ 

 

๓. ความพึงพอใจต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 
(%) ความคิดเห็น 

๑ การดแูลอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ๓.๘๘ ๗๗.๖๐ มาก 
๒ สถานทีด่ าเนินโครงการฯ ๓.๗๘ ๗๕.๖๐ มาก 
๓ สมาชิกวฒุิสภาผู้ใหข้้อมูล/ตอบขอ้ซักถาม ๓.๗๘ ๗๕.๖๐ มาก 
๔ เนื้อหาสาระและข้อมูลที่ได้รับจากโครงการฯ ๓.๖๔ ๗๒.๘๐ มาก 

รวม ๓.๗๔ ๗๔.๒๐ มาก 
 
 ๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 
(%) ความคิดเห็น 

๑ เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาชี้แจง 
   การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  
   มาน าเสนอให้ประชาชนรับทราบ ผ่านการรับรู้ของ 
   สมาชิกวุฒิสภา 

๓.๘๑ ๗๖.๒๐ มาก 

๒ น าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการด ารงชีวิตมาบอกต่อ 
   เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
   ต่อไป 

๓.๗๙ ๗๕.๘๐ มาก 
 

๓ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพิ่มช่องทางการ 
   ติดต่อสื่อสารกับวุฒิสภา 

๓.๖๗ ๗๓.๔๐ มาก 

๔ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข 
   ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
 

๓.๕๗ ๗๑.๔๐ มาก 

รวม ๓.๗๔ ๗๔.๘๐ มาก 
  
 ๕. ท่านต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยเหลือในเรื่องใด 
    - เสนอรัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดระยอง 
               - จัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์เพ่ิมเติม เนื่องจากโรงพยาบาลระยองมีความแออัด  

 
 
 
 
 



๖ 

 

๘. ผลการด าเนินงาน 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายที่ตั้งไว้  ๑๐๐  คน  
  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ % 
  - แบ่งออกเป็น (อ้างอิงตามกลุ่มเป้าหมาย) 
 
               ประชาชนทั่วไป                 เด็ก – เยาวชน                ผู้บริหาร ร.ร./ครู 
 
               ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน         อื่น ๆ  
 
  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย  
 จังหวัดระยอง 
 - หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง 

ส านักงาน กอ.รมน.จังหวัด ร.ย.  
 - หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดระยอง ส านักงานธนารักษ์จังหวัดระยอง ส านักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ 
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัด
ระยอง ศูนย์ป่าไม้ระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก   
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระยอง  อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด 
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง 
 - ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด  
เทศบาลเมืองบ้านฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลเพ หอการค้าจังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
สมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด สมาคมเพื่อนชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคประชาสังคม 

 - สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง  
 จังหวัดจันทบุรี 
 - หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจัทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี  
 - หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ เกษตรจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนโครงการ

ชลประทานจันทบุรี ผู้แทนนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๙ ผู้แทนนักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดใหญ่ที่ ๑๔ ผูแ้ทนส านักงานจังหวัดจันทบุรี 

 
 ๘.๒ เชิงคุณภาพ 
    ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ได้รับทราบถึงแนวความคิดในการ
แก้ไขปัญหา พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าประเด็นเรื่องร้องเรียนของพ่ีน้องประชาชนที่ยัง ด าเนินการ 
ไม่ส าเร็จ อีกทั้งได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ มีความตื่นตัวในการรวมพูดคุยกับประเด็นที่สมาชิก

  
 

  
 

  
 



๗ 

 

วุฒิสภาสอบถาม นอกจากนี้ ยังร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และต้องการ
สะท้อนให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบ โดยบรรยากาศในการพูดคุยมีความเป็นกันเอง  

    ๘.๓ เชิงเวลา  
   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

 
   อื่น ๆ .......................................................................... 
   
 ๘.๔ งบประมาณด าเนินการ  
                          

เพียงพอ/เหมาะสม               ไม่เพียงพอ 
 
๙. ข้อสังเกต  (ไม่มี) 
๑๐. ข้อเสนอแนะจากประชาชน  - 
๑๑. สรุปสาระส าคัญ 
 

สรุปสาระส าคัญ 
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ 

 
 
จุดที่ ๑ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง การหารือกับส่วนราชการ 
 
สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
และ คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ประกอบด้วย 

๑. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร   รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง  
๒. นางกอบกุล อาภากร ณ อยธุยา  รองประธานกรรมการ คนทีส่าม  
๓. นายเฉลมิชัย เฟ่ืองคอน   กรรมาธิการ ตสร. 
๔. พลเอก ธงชัย สาระสขุ   สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการฯ 
๕. พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา  สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการฯ 
๖. นางดวงพร รอดพยาธิ ์   สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการฯ 
๗. พลเอกอู้ด เบื้องบน    สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการฯ 
๘. พลเอกวสันต์ สุริยมงคล   สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการฯ 
๙. พลเอก นาวนิ ด ารกิาญจน์   สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการฯ 
๑๐. นายสุรเดช จริัฐติิเจรญิ   สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการฯ 
๑๑. นายวริัตน์ เกสสมบรูณ ์   สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการฯ 
๑๒. นายอุดม วรัญญูรฐั    สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการฯ 
๑๓. นางสาววไิลลักษณ ์อรนิทมะพงษ ์  สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการฯ 
๑๔. นายณรงค์ รตันานกุูล   สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการฯ 

 
 

  
 



๘ 

 

 
 คณะกรรมการฯ ได้เดินทางลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นจากพ่ีน้องประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัด
ระยอง ในประเด็นดังนี้ 

๑. สรุปผลการด าเนินงานด้านการแก้ไขปัญหามลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยองตามแผนปฏิบัติการ  
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้ง ๖ แผนงาน 

๒. ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเกาะเสม็ด  
๓. ผลการขับเคลื่อนโครงการ “ต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ปี ๒๕๖๕ โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 
๑. สรุปผลการด าเนินงานด้านการแก้ไขปัญหามลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยองตามแผนปฏิบัติการ  

เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้ง ๖ แผนงาน 
 

น าเสนอโดย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 

ที่มาของแผนปฏิบัติการฯ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 37 

ก าหนดให้จังหวัดในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43 หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59  
มีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบ  
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยก าหนดให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) มีหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด เพ่ือเสนอขอตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงานนโยบายและแผนฯ ต่อไป 

จังหวัดระยอง มีพื้นที่ที่ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงก าหนดให้พ้ืนที่ต าบล
ตาสิทธิ์ ต าบลหนองไร่ ต าบลมาบยางพร ต าบลปลวกแดง ต าบลละหาร ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง 
ต าบลหนองบัว ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย และต าบลพนานิคม ต าบลมะขามคู่ ต าบลนิคมพัฒนา 
ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 

 



๙ 

 

 
 
 

 

 
 
 



๑๐ 

 

กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด 
คณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จังหวัดระยอง ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบแผนปฏบิตัิ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขอรับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินส าหรับการก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบ
ก าจัดของเสียรวม จ านวน 3 รายการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประกอบด้วย 

๑.โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย ในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง 
(พ้ืนที่จัดการน้ าเสียเทศบาลนครระยอง) วงเงินงบประมาณ 383,800,000 บาท  

๒. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียรวม อ าเภอปลวกแดง (พ้ืนที่จัดการน้ าเสีย
ต าบลปลวกแดง) วงเงินงบประมาณ 350,000,000 บาท  

๓. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยศูนย์อ าเภอแกลง วงเงินงบประมาณ 
168,650,000 บาท 
 

ขั้นตอนการจัดท าและพิจารณาแผนปฏิบัติการ 
 

 
 



๑๑ 

 

 
 
 
 

ผลการพิจารณาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 



๑๒ 

 

 

 
 

 
 

 
 
 



๑๓ 

 

 
 
 
 

 
 



๑๔ 

 

ผู้แทนจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ได้รายงานข้อมูลการติดตามโครงการ
ภายใต้แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2566 ในเบื้องต้นขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ก าหนดว่าการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และก าหนดให้ส านัก
นโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวมและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด เมื่อผ่านแล้วจึงจะ
สามารถเสนอตั้งงบประมาณได้  
 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 
2564 ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และพิจารณางบประมาณ
จากงบแผ่นดิน เพ่ือก่อสร้างและด าเนินการให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียและการก าจัดขยะ จังหวัดระยองจัดท า
โครงการเพ่ือขอรับการพิจารณา จ านวน 3 โครงการ คือ 1) ก่อสร้างระบบรวบรวมบ าบัดน้ าเสียในเขต 
ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ้ืนที่เทศบาลนครระยอง งบประมาณ 383 ล้านบาทเศษ 2) ก่อสร้างระบบ
รวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย พ้ืนที่ต าบลปลวกแดง งบประมาณ 350 ล้านบาท และ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ อ าเภอแกลง 168 ล้านบาท ซึ่งมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบในส่วนของแผนปฏิบัตกิารระดบัจังหวดั ประจ าปี
งบประมาณ 2566 ส่วนค าขอจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในส่วนของการก่อสร้างและด าเนินการให้มีระบบ
บ าบัดน้ าเสียและการก าจัดขยะ ทั้ง 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์การ
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์บางประการยังมีประเด็นที่ไม่ชัดเจน จึงยังไม่ได้รับ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร หัวหน้าคณะฯ ได้สอบถามถึงโครงการที่เสนอไปทั้ง 3 โครงการ มีความ
บกพร่องในส่วนใด และมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร 

ผู้แทนจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :  โครงการยังไม่มีความพร้อมในเรื่อง
การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ จ านวน ๒ แห่ง คือ พ้ืนที่ปลวกแดง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน  
ส่วนพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง เดิมเคยก่อสร้างแล้วโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง แต่ไม่สามารถเดินระบบได้ 
จึงต้องขอขึ้นใหม่ แนวทางการด าเนินการต่อไป คือ จะท าการของบประมาณ ปี 2568 ไปอีกครั้ง โดยขอ
เพียง 1 โครงการ ที่สามารถด าเนินการได้และไม่ติดปัญหา คือ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพขยะมูลฝอยที่
อ าเภอแกลง ในส่วนของระบบน้ าเสีย ขณะนี้ อยู่ระหว่างรับข้อสังเกตจากส านักนโยบายและแผนเพ่ือน าไป
ปรับแก้และจะท าการขอขึ้นใหม่ในปี 2569 
 

๒. ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเกาะเสม็ด  
 
สืบเน่ืองจากการลงพื้นที่ ณ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖  
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก : มอบหมาย

ให้จังหวัดเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจริง ๆ ร่วมประชุมกันเพื่อหาข้อยุติ โดยขอให้ทุกฝ่ายถอยคนละ 
ครึ่งก้าวเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน โดยการลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้า
การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร หัวหน้าคณะฯ เรื่องที่ดินทับซ้อนบนพ้ืนที่เกาะเสม็ด ขอรับทราบส่วนที่
ส าคัญคือ จะท าอย่างไรที่จะช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนได้ ติดปัญหาในส่วนใด ขอให้รายงานในส่วนที่เป็น  
แนวทางการแก้ไขไว้ด้วย 



๑๕ 

 

นายกสมาคมการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด : ให้ข้อมูลว่า พ้ืนที่ทับซ้อนบนเกาะเสม็ดเป็นเรื่องที่ทุกท่าน
ได้ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาก็ได้รับทราบกันครบทุกประเด็นแล้ว ดังนั้น ขอเสนอว่าหากมีการ
เปลี่ยนแปลงแผนที่แนบท้ายในส่วนท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ได้ และไม่เป็นปัญหาให้ชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อน ซึ่งจะเป็นช่องทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ 

อุทยานเขาแหลมหญ้า : สืบเนื่องจากการประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออก ณ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เมื่อเดือนมิถุนายน ได้ขอให้กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลไฟล์
ผู้เช่าที่ดินและที่ราชพัสดุให้อุทยานฯ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบข้อมูล ธนารักษ์ได้จัดส่งข้อมูลให้และได้มี
การตรวจสอบข้อมูล พบว่า มีความคลาดเคลื่อน และแจ้งให้ธนารักษ์ส่งข้อมูลมาอีกครั้ง จากนั้น ธนารักษ์ได้
ส่งข้อมูลอีกครั้ง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 พบว่า รูปแปลงเช่าที่ดินราชพัสดุ ไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
ปัจจุบัน คือ สภาพพ้ืนที่จริงไม่ตรงกับพื้นที่ให้เช่า 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร หัวหน้าคณะฯ ปัญหานี้มีวิธีการที่จะท าให้ถูกระเบียบอย่างไร 
เลขาธิการสภาหอการค้า ในนามภาคประชาชน : ขอเสนอให้ออกพระราชบัญญัติขึ้นใหม่หนึ่งฉบับ 

เป็น พ.ร.บ.แก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างหน่อยราชการ เมื่อมีผลบังคับใช้ สามารถบังคับหน่วยสั่งการให้
ถือปฏิบัติตามได้ 

พลเอก วสันต์ สุริยมงคล กรรมการ ให้ข้อมูลว่า เมื่อ 8 ปีที่ผ่านมาได้มีการจัดท าโครงการปรับปรุง
ที่ดินของรัฐ มาตราส่วน 1: 4000 หรือ One Map โดยค าสั่งนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ซึ่งขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานที่มีที่ดินของรัฐ ซึ่งมีทั้ งหมด 9 หน่วยงาน จะต้องปรับปรุงแผนที่ 
แนบท้ายของหน่วยงานตนเองให้ตรงกับ One Map ภายใน 360 วัน และจังหวัดระยองได้ประกาศ  
One Map ไปแล้ว ยกเว้นเกาะเสม็ด เหตุเพราะหน่วยงานของรัฐ 2 หน่วย ตกลงกันไม่ได้ ที่ผ่านมามีหลาย
หน่วยงานที่ลงพื้นที่เกาะเสม็ด เพื่อมาขับเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาดังกล่าว และเหตุที่ยังไม่สามารถแก้ไขปญัหา
ให้ส าเร็จได้ เพราะเส้นที่ก าหนดให้ใช้คือเส้นปี 2543 ที่มีการรังวัดปักหมุด เป็นเส้นที่ปรับปรุงมาจากเส้นปี 
2524 ที่มีการจัดท าเป็นแผนที่แนบท้ายเท่านั้น ไม่มีการรังวัดปักหมุด โดยสรุปแล้ว เส้นที่ควรจะเป็นคือเส้น
ที่มีการรังวัดปักหมุด มีการให้เจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ และเจ้าหน้าที่ของธนารักษ์ เจ้าหน้าที่ กบร.  
ไปร่วมกันรังวัดและปักหมุดไว้ และธนารักษ์ให้เช่าพ้ืนที่ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา ชาวบ้านจ่ายค่าเช่าให้ธนารักษ์ 
ข้อมูลล่าสุด ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างธนารักษ์และกรมอุทยานฯ มติที่ประชุมได้ก าหนดว่า จะใช้เส้นใด
ให้รอ One Map ดังนั้น One map ได้มีการสรุปไปแล้วตั้งแต่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินได้ลงมาตรวจสอบ  
โดยสรุปให้ใช้เส้นปี 2543 ดังนั้น ไม่จ าเป็นต้องรอ One Map หรือหากหน่วยงาน 2 ส่วนนี้ต้องการข้อมูลใด
เพ่ิมเติมจะให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งให้ทราบขอให้แจ้งมาทางวุฒิสภาได้ วุฒิสภาพร้อมจะประสาน
ไปยัง One Map เพื่อให้เกิดข้อยุติให้โดยเร็ว 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร หัวหน้าคณะฯ หน่วยงานระดับใดที่มีการตกลงว่าให้รอ One Map เป็น
ระดับหัวหน้าหน่วยงานหรือระดับเจ้าหน้าที่  

เจ้าหน้าที่ธนารักษ์ : การตกลงในเรื่องเขตและการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการเพิกถอน 
ต้องมีการตกลงเรื่องแนวเขตให้ชัดเจนก่อน ซึ่งแนวเขตที่ชัดเจนธนารักษ์ยืนยันมาตลอดว่า ในการที่จัดให้เช่า
ตามมติ กบร. เมื่อปี 2543 และมีการลงพ้ืนที่ท าแผนที่ร่วมกันทั้งจังหวัด ธนารักษ์และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เราจัดให้เช่าตามเงื่อนไขข้อตกลง ธนารักษ์ขอยืนยันแผนที่ที่ใช้ในการท างาน คือแผนที่ตามที่มีการ
จัดให้เช่า ปี 2543  

ภาคประชาชน :  มีความพึงพอใจและยินดี เพราะแนวทางการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นกระบวนการ 
ไปตั้งแต่มติ กบร. เมื่อปี 2543 และเกิดกระบวนการจัดสรรให้ชาวบ้านเข้ามาเช่าที่ท ากิน ซึ่งชาวบ้าน



๑๖ 

 

ยอมรับเป็นที่เรียบร้อยทั้งเกาะ หากจะใช้แผนที่ฉบับนี้ในการแก้ไขปัญหาโดยการน าเสนอเข้าสู่  One Map 
ชาวบ้านก็มีความยินดี 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร หัวหน้าคณะฯ ในเรื่องของเอกสาร ขอให้จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการท าเรื่อง
เพ่ือให้ One Map เข้ามาตรวจสอบ โดยให้จังหวัดเพิ่มเติมว่าแนวเขตของ One Map จะต้องไม่เกินแนวเขต
ที่ธนารักษ์จัดท าไว ้เมื่อได้มีการประกาศใช้แนวเขตตาม One Map การออกพระราชบัญญัตแิกไ้ขปญัหาทีด่นิ
ทับซ้อนระหว่างหน่อยราชการอาจจะไม่ต้องด าเนินการ ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหาเกิดความรวดเร็วมากขึ้น 

 
๓. ผลการขับเคลื่อนโครงการ “ต าบล มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ปี ๒๕๖๕ 
 

น าเสนอโดย นาวาเอก กฤดา กุสุมา ณ อยุธยา  
รอง กอ.รมน. 

 
แนวทางการขับเคลื่อน “ต าบล มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ปี ๒๕๖๕ 

พ้ืนที่เป้าหมาย ๒,๑๓๓ ต าบล 
 
การด าเนินการ  
๑. แผนการเสรมิสร้างความมั่นคงของมนุษย์ และความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน (การสร้าง

ความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้, การลด/ป้องกนัปัญหาอาชญากรรม/ความรนุแรงในครอบครวัและการ
ลดปัญหาอบุัตเิหตุบนท้องถนน) 

๒. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
๓. แผนการพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคงและช่วยเหลอืประชาชน 
๔. แผนการสรา้งความรักสามัคคีปรองดอง ความรักชาต ิและความภูมิใจในชาติ 
๕. แผนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
๖. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานเถื่อนและผู้หลบหนีเข้าเมืองผิด

กฎหมาย 
๗. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘. แผนการรักษาความมั่นคงบริเวณพ้ืนที่ชายแดนทางบก/ทางทะเล 
๙. แผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
๑๑. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๑๒. แผนการรักษาด้านความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
๑๓. การเสริมสร้างสุขภาวะ/การสาธารณสุข 
๑๔. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๑๕. แผนการบริหารจัดการ 
 
ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
พลเอก ธงชัย สาระสุข คณะกรรมการฯ : ประเด็นที่รายงานต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จ านวน 15 

แผนงาน ในแผนที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันแหง่ชาต ิมีใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เมื่อท าแล้วมี



๑๗ 

 

การประเมินผลหรือไม่ และเมื่อประเมินแล้วผลเป็นอย่างไร เป็นไปตามตัวชี้วัดหรือไม่ มีการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์หรือไม่ ทั้งนี้ ในด้านความมั่นคงเราต้องมองภาพรวม ทั้งด้านการเมือง และด้านอื่น ๆ ผลออกมา
เป็นเช่นไร ทัศนะคติของประชาชน นักเรียน นักศึกษา เดิมเป็นอย่างไร เมื่อมีแผนเข้ามาควบคุมเป็นอย่างไร 
วิธีการแก้ไขอย่างไร ดังนั้น จึงขอแนะน าว่าเมื่อด าเนินโครงการต่าง ๆ แล้วควรจะต้องมีการประเมินผลและ
น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 ประเด็นปัญหาจากพ่ีน้องประชาชน 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา : เขาชะเมาเป็นรอยต่อเขตอ าเภอบ่อทอง และเขต
อ าเภอแก่งหางแมว พ่ีน้องประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรและประสบปัญหาในเรื่องที่ดินท ากิน สืบเนื่อง
จากการประกาศของรัฐบาลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ให้เกษตรในพ้ืนที่สามารถใช้ที่ดินท ากินไปพลางก่อน 
จนกว่ารัฐบาลจะจัดหาที่ดินท ากินให้ใหม่ แต่ในปัจจุบันประชาชนท่ีอยู่อาศัยและท ากินมากว่า 30 ปีแล้วนั้น 
ได้ถูกเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาจับกุมอย่างไม่เป็นธรรม จึงจะขอส่งหนังสือร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของ 
พ่ีน้องประชาชนมายังคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก
ต่อไป 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร หัวหน้าคณะฯ ปัญหานี้ขอให้น าเรื่องเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นขั้นตอน 
โดยในล าดับแรกขอให้ไปด าเนินการแจ้งต่อศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ หากระดับอ าเภอยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ ให้ส่งเรื่องไปยังจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระจายงานไปแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ หากจัดส่งมายัง
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกโดยตรง ทางคณะกรรมการฯ  
ก็จะต้องจัดท าหนังสือเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากจังหวัดอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นการล่าช้า ดังนั้น ขอให้ส่งเรื่องไป
ทั้งสองช่องทาง คือ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยองและวุฒิสภา เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 
โดยทางวุฒิสภาจะติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามกลไกของวุฒิสภาต่อไป 

นายภารดร ชนะสุนทร รองประธานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง : ขอแจ้งปัญหาน้ าเสียคลอง
พะวา ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ ชาวบ้านได้ต่อสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2559 จนปัจจุบันยังสร้างผลกระทบอย่าง
ต่อเนื่องและขยายเป็นวงกว้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด บ้านหนองพะวา มีนักเรียน 600 กว่าคน ได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาน้ าเสีย สร้างผลกระทบกับชาวบ้าน ท าให้พืชสวนยางของชาวบ้านตายกว่า 600 ไร่  
ที่นาและที่ท ากินของชาวบ้านอีกกว่า 40 ไร่ คลองสาธารณะยาวกว่าหลายกิโลเมตร รวมถึงหนองพะวา 
ที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านเกิดความเสื่อมโทรม สาเหตุเกิดจากโรงงานที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน เป็นโรงงาน 
รีไซเคิล ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่โรงงานยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและไม่มี
ใบอนุญาต โดยขอเรียกร้องให้ปิดโรงงานเนื่องจากตรวจพบสารเคมีอันตราย แต่ก็ไม่สามารถคัดค้านการ
ก่อสร้างโรงงานได้ จึงท าหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด กรมโรงงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงส านักนายกรัฐมนตรี ให้ช่วยแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

อุตสาหกรรมจังหวัด : เรื่องนี้มีการร้องเรียนจากชาวบ้านจริง โดยขอชี้แจง ดังนี้ 
๑. ปัจจุบันโรงงานรีไซเคิลนี้มีใบอนุญาตอยู่ในพื้นที่ 4 ใบอนุญาต  
๒. โรงงานมีการรับซื้อของเสียจากหลายจังหวัดมาท าการรีไซเคิล และต้องก าจัดของที่ไม่สามารถรี

ไซเคิลได้โดยต้องน าของเสียเหล่านั้นไปฝังกลบ แต่ข้อเท็จจริงโรงงานไม่ได้น าของเสียที่เหลือจากการรีไซเคิล
ไปฝังกลบท าลายให้เรียบร้อย จนเมื่อเกิดฝนตกชะล้างของเสีย สารเคมีจากของเสียจึงไหลลงสู่สวนยางใน
พ้ืนที่ของชาวบ้าน ท าให้ต้นไม้และที่นาเกิดความเสียหาย ทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้ด าเนินการและส่งฟ้อง
ใน 2 ประเด็น คือ 

 1) ส่งฟ้องไปยังศาลจังหวัดระยอง ซึ่งศาลได้รับเรื่องดังกล่าวและตัดสินให้โรงงานหยุดด าเนินการ
และจัดหาบริษัทมาด าเนินการก าจัดของเสียเหล่านั้นโดยเร็ว  

 ๒) บริษัทที่มารับก าจัดของเสียมาจากจังหวัดสมุทรสาคร รับก าจัดของเสีย 2 ส่วน คือ ของเสีย
จากภายในโรงงาน และของเสียจากภายนอกโรงงาน การก าจัดของเสียภายในโรงงาน ค่าใช้จ่ายประมาณ 
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12 ล้านบาท ปัจจุบันโรงงานได้ขายและโอนกรรมสิทธิ์ให้บริษัทที่มาก าจัดขยะจากจังหวัดสมุทรสาครไปแลว้ 
ทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้ลงพ้ืนที่และรายงานเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส าหรับน้ าเสียที่อยู่ภายนอก
โรงงานนั้น โรงงานได้ขอแจ้งกับศาลจังหวัดระยองว่าจะด าเนินการก าจัดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๖๖ นี้ 

นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน กรรมาธิการฯ :  เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาส าคัญ และจะขอรับเรื่องนี้
ไปตั้งกระทู้ถามต่อคณะรฐัมนตรกีระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป ทั้งนี้ ได้แนะน าวา่ หน่วยงานที่ลงท้ายดว้ยค าวา่
จังหวัด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจในการสั่งการ หากปัญหาเกิดขึ้นในพ้ืนที่
รับผิดชอบ อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสั่งการและแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวได้ 
 

ภาพประกอบการลงพื้นที่ จุดที่ ๑ 
ณ ศาลากลางจังหวดัระยอง 
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จุดที่ ๒ ณ โรงแรม Peggy's Cove Resort การหารือกับส่วนราชการ 
 
 จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปยัง โรงแรม Peggy's Cove Resort พร้อมพบปะพูดคุยกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  

๑. นายธวัชชัย นามสมุทร   รองผู้วา่ราชการจงัหวัดจนัทบุร ี
๒. พล.ร.ต.อุทาน คลา้ยภูผึ้ง  รอง ผอ.รมน.จังหวดัจันทบรุี 
๓. นายปัญญา ประดิษฐสาร  เกษตรจงัหวัดจนัทบรุ ี
๔. นายวศนิ วิบูลย์ศริิรักษ ์  ผู้แทนโครงการชลประทานจันทบุร ี
๕. นายอรรถพล ศริิสุวรรณ  ผู้แทนนักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 
๖. นายพงศ์ธร ทรงเดช    ผู้แทนนักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 14 
๗. นายประพจน์ สวุรรณ   ผู้แทนนักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 14 
๘. นายวงศธร ทุมทอง   ผู้แทนส านักงานจงัหวัดจนัทบุร ี

 เข้าร่วมพูดคุย ในประเด็นเกี่ยวกับ 
 ๑. การด าเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ 

๒. ปญัหาและแนวทางที่เกดิขึ้นในภาคการเกษตร จงัหวดัจันทบุรี และการก่อสร้างอา่งเก็บน้ า 
คลองวงัโตนด 
 ๓. ผลการขบัเคลื่อนโครงการ “ต าบล มัน่คง มัง่คั่ง ยั่งยนื” ปี ๒๕๖๕  

โดยสามารถสรุปประเดน็ได้ ดังนี ้
 
 ๑. การด าเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ 
 

 น าเสนอโดย ส านักงานเกษตรจังหวดัจันทบุรี 
 
 ผลการด าเนินงานโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ แปลงเกษตรอัจฉริยะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คือ 
 เป้าหมายด าเนินการ 
 ๑. ชนดิพืช ทเุรียน (นายชญานท ์คงจ ารูญ)  
  ที่ตั้งแปลง หมู่ ๑ ต าบล สนามไชย อ าเภอ นายายอาม จังหวดั จนัทบรุี 
  จ านวนครัง้ที่ส ารวจ 20 ครัง้ 
 2. ชนดิพืช ทเุรียน (นายจัตรุงค์ เมืองมั่งคั่ง) 
  ท่ีตั้งแปลง หมู่ 7 ต าบล เขาวัว อ าเภอ ท่าใหม ่จังหวดั จันทบุร ี
  จ านวนครัง้ที่ส ารวจ 20 ครัง้ 
 3. ชนดิพืช มังคดุ มังคดุ (นายจ าปี แข็งขัน)  
  ที่ตั้งแปลง หมู่ 3 ต าบล ตรอกนง อ าเภอ ขลงุ จังหวดั จันทบุร ี 
  จ านวนครัง้ที่ส ารวจ 20 ครัง้ 

ผลผลิต - ผลลัพธ ์ 
1. เชิงปริมาณ  
 1) มีแปลงตน้แบบเกษตรอจัฉริยะ จ านวน 2 แปลง 
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 2) มีต้นแบบเกษตรแมน่ย าด้านการพยากรณ์ศตัรูพืชและการระบาด จ านวน 3 แปลง 
 3) มีแปลงตน้แบบการใช้ปุย๋แม่นย าเพื่อลดต้นทนุการผลิต จ านวน 1 แปลง 
 4) เกษตรกร จ านวน 40 ราย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีแปลงเกษตรอจัฉริยะ  
2. เชิงคุณภาพ  
 เกษตรกรและเจ้าหน้าที่มีการเรยีนรู้และน านวัตกรรมด้านการเกษตรอัจฉริยะไปประยุกตใ์ช้

ในแปลงเกษตรอย่างเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เกิดแรงบันดาลใจในการท าเกษตรอัจฉริยะเพ่ือลดต้นทุน
การผลิต และลดปัญหาด้านแรงงานเกษตร 

ปัญหา/อุปสรรค  
 - โปรแกรมควบคุมระบบเกษตรอัจฉริยะยงัไมเ่สถียร 
 - การบ ารุงรกัษา อุปกรณ ์ไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป ต้องผ่านบริษัทที่มาตดิตัง้ให้เทา่นั้น 
 - สภาพอากาศ เช่นฟ้าผ่าลงพ้ืนที่ในแปลงท าใหร้ะบบเสยีหายได ้
 - การให้ปุ๋ยไปพร้อมกับระบบน้ าต้องมีการศึกษาเพิ่มเตมิในเรื่องความเหมาะสมในอัตราการ 
        ใหปุ้๋ยและอัตราการไหลของระบบจ่ายน้ า เพื่อใหไ้ด้ปุ๋ยอยา่งเพียงพอเหมาะสมกับพืช   
        นั้น ๆ 

- มีต้นทนุการดแูลรกัษาสูง 
ข้อเสนอแนะ  
 - ควรปรับปรุงแอปพลิเคชั่น doae Pest Forecast 

 
ประเด็นปัญหาในภาคเกษตร จังหวัดจันทบุรี 

 
ปัจจุบันสถานการณ์การปลูกทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี โดยมีพ้ืนที่ยืนต้น 413,046 ไร่  

(คิดเป็นร้อยละ 65.28 ในพ้ืนที่สามจังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย จันทบุรี ระยอง และตราด) 
ซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากการที่เกษตรกรขยายพ้ืนที่เพาะปลูก โดยปรับเปลี่ยนพืชอื่นจาก
ยางพารา ล าไย มังคุด เงาะ ลองกอง และพ้ืนที่ว่างเปล่ามาปลูกทุเรียนทดแทน ประกอบกับมีความ
ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งราคา
และผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ดี เนื้อที่ให้ผล 273,648 ไร่ เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2565 เนื่องจาก มีต้นทุเรียน 
ที่ปลูกในปี 2561 เริ่มให้ผลผลิตใหม่ในปี 2566 ได้เป็นปีแรกเพ่ิมขึ้นถึงจ านวน 13,833 ไร่ ซึ่งต้น
ทุเรียนที่ให้ผลใหม่ปีแรก ผลผลิตต่อไร่ยังไม่มาก ผลผลิต 542,112 ตัน และผลผลิตเฉลี่ย 1,982 
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งในปี 2566 มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่ลดลงจากปี 2565 (2,194 กิโลกรัมต่อไร่) 
อันเนื่องมาจากทุเรียนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกชุกต่อเนื่องช่วงปลายปี 2565 สลับกับมีลม
หนาวในเดือนธันวาคม 2565 ส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการออกดอก อีกทั้งมีลมพายุใน เดือน
ธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566 ท าให้ดอกและผลร่วงเสียหาย บางส่วนเป็นโรครากเน่าโคนเน่าและ
โรคกิ่งแห้ง ต้นที่เป็นโรคให้ผลผลิตไม่เต็มต้น ประกอบกับต้นทุเรียนที่เริ่มให้ผลผลิตปี 2566 เป็นปีแรก 
มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมาก แต่ให้ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างต่ าจึงท าให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง  

ส่วนการกระจายตัวของผลผลิตทุเรียน ในปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่า ทุเรียนในพ้ืนที่จังหวัด
จันทบุรี จะทยอยเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม 2566 โดยจะ
ออกกระจุกตัวสูงสุดในเดือนเมษายน 2566 ผลผลิตทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่ร้อยละ 
76.55 จ าหน่ายผลผลิตเพ่ือส่งออกต่างประเทศ (ทั้งในรูปแบบผลสดและทุเรียนแกะเนื้อแช่แข็ง โดยมี



๒๙ 

 

ตลาดที่ส าคัญ ได้แก่ เช่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง ฯลฯ) ส่วนร้อยละ 15.42 จ าหน่ายเพ่ือการบริโภคสด
ภายในประเทศ และร้อยละ 8.03 เพ่ือการแปรรูป ราคาของผลผลิตที่จ าหน่ายได้ของทุเรียนอยู่ที่
ประมาณ 141.25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 76,573.74 ล้านบาท 
 
ข้อเสนอแนะ (ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สาหรับการพัฒนาทุเรียนไทยทั้งระบบ) 

1. ส่งเสริมระบบการประกนัภัยทุเรียน 
2. ส่งเสริมการจดัตัง้กองทุนทุเรียนไทย 
3. ผลักดันมาตรฐานทุเรียนไทย จากมาตรฐานทัว่ไปเปน็มาตรฐานบังคบั 
4. มาตรการการกระจายผลผลิต (ผลไม)้ ภายในประเทศอย่างเป็นรปูธรรม 
5. จัดตั้งศูนย์บริการซอ่ม บ ารุง เครื่องจักรกล และระบบอัจฉริยะในพ้ืนที ่
6. พัฒนาเครื่องมือ/ขั้นตอนในการตรวจสอบเปอรเ์ซน็ตน์้าหนักแห้งในเนือ้ทุเรียน 
7. ผลักดันให้ม ีพ.ร.บ.ทุเรียน 

 
 ๒. ปัญหาและแนวทางที่เกดิขึ้นในภาคการเกษตร จังหวัดจันทบุรี และการก่อสรา้งอ่างเก็บน้ า
คลองวังโตนด 
 
  อ่างเก็บน้ าคลองวังโตนด เป็น ๑ ใน ๔ อ่างของลุ่มน้ าวังโตนด ซึ่งประกอบด้วย  
  ๑. อ่างเก็บน้ าคลองประแกด สร้างแล้วเสร็จ ปี ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการจัดท าระบบชลประทาน  
จะด าเนินการแล้วเสร็จ ปี ๒๕๖๘ 
  ๒. อ่างเก็บน้ าคลองหางแมว สร้างแล้วเสร็จปี ๒๕๖๖ ระบบชลประทาน จะแล้วเสร็จปี ๒๕๖๙ 
  ๓. อ่างเก็บน้ าคลองพะวาใหญ่ จะแล้วเสร็จปี ๒๕๖๗ ระบบชลประทานจะแล้วเสร็จปี ๒๕๖๙ 
  ๔. อ่างเก็บน้ าคลองวังโตนด แผนการก่อสร้าง ๖ ปี จะแล้วเสร็จปี ๒๕๗๓ งบประมาณ ๖,๔๐๐ 
ล้านบาท ซึ่งหากเสร็จสมบูรณ์ทั้ง ๔ อ่างจะมีศักยภาพความจุน้ า ถึง ๓๐๘.๕๖ ล้าน ลบ.ม. เพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน ๘๗,๗๐๐ ไร่ เป็นแหล่งน้ าดิบส าหรับการอุปโภค-บริโภค ให้กับอ าเภอแก่งหางแมว อ าเภอ
นายายอาม และอ าเภอท่าใหม่ ช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในบริเวณพ้ืนที่ตอนกลาง และตอนล่างของ
ลุ่มน้ าวังโตนดได้ประมาณร้อยละ ๖๕ และเป็นแหล่งน้ าดิบส ารองสนับสนุนพ้ืนที่ EEC ประมาณ ๗๐ 
ล้าน ลบ.ม. 
 



๓๐ 

 

 
 
 

 



๓๑ 

 

 
 

 
 



๓๒ 

 

 

 
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าคลองวังวังโตนด  
จังหวัดจันทบุรีและกรมชลประทานได้ศึกษาวางแผนพัฒนาแหล่งน้ าในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าของ

จังหวัดจันทบุรี เพ่ือให้มีปริมาณน้ าไว้ใช้อย่างเพียงพอ เพ่ือการเกษตร และการอุปโภคและบริโภค 
ส าหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรมและบรรเทาอุทกภัย ลุ่มน้ าคลองวังโตนด  เป็นลุ่ม
น้ าย่อยในลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก ครอบคุลมพ้ืนที่ ๓ อ าเภอในจังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 
๑,๖๕๒ ตร.กม. ปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ย ๑,๒๓๗ ล้าน ลบ.ม. พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนบนมีสภาพความลาดชัน
สูง การระบายน้ าดี ไม่สามารถเก็บกักน้ าในล าน้ าได้เป็นปริมาณมาก ในปัจจุบันพ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนบนมีการ
ใช้พ้ืนที่เพาะปลูกไม้ผลเป็นหลัก ส่วนพื้นที่ตอนล่างจะประกอบอาชีพประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
เมื่อถึงช่วงฤดูแล้งจึงมีความต้องการใช้น้ าในปริมาณค่อนข้างมากและในช่วงเวลาที่พร้อม ๆ กัน ในขณะ
ที่การพัฒนาแหล่งน้ าและการชลประทานในบริเวณลุ่มน้ ามีน้อยมาก โดยในเขตอ าเภอท่าใหม่ อ าเภอนา
ยายอาม และอ าเภอแก่งหางแมวมีหมู่บา้นที่เกิดภัยแล้งซ้ าซากตามบญัชีของกระทรวงมหาดไทยอยู่เกอืบ 
๑๐๐ หมู่บ้าน การจัดการกับปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมา เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือไม่ให้เกิดความ
เสียหายอย่างรุนแรงต่อพืชผลการเกษตร โดยเกษตรกรใช้วิธีสูบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือซื้อน้ าซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการค่อนข้างสูง และได้ขอความช่วยเหลือจากทางราชการในการก่อสร้างฝายทด
น้ าในล าน้ าคลองวังโตนดเป็นระยะ ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ า ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมือ่วนัที่ 
๗ เมษายน ๒๕๕๒๓ อนุมีติให้ด าเนินการก่อสร้างโครงการผันน้ าจากพื้นที่จังหวัดจันทบรุีไปแหล่งเกบ็กกั
น้ าจังหวัดระยอง เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภค  ภาคอุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยว รวมถึงรองรับในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ (EEC) โดยสามารถผันน้ าได้สูงสุดปีละประมาณ ๗๐ 
ล้าน ลบ.ม. 

โครงการอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี  ประกอบด้วย  
๑) อ่างเก็บน้ าคลองวังโตนด ความจุ ๙๙.๕๐ ล้าน ลบ.ม. แผนงานการก่อสร้าง ระยะเวลา ๖ ปี 

(๒๕๖๗-๒๕๗๒) 



๓๓ 

 

๒) อ่างเก็บน้ าคลองหางแมว ความจุ ๘๐.๗๐ ล้าน ลบ.ม แผนงานก่อสร้าง ๗ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๖) 
ระบบชลประทาน ๓ ปี (๒๕๖๗-๒๕๖๙) เพ่ิมความจุ ๑๐,๐๐ ล้าน ลบ.ม. เป็นความจุ ๙๐.๗๐ ล้าน ลบ.ม. 
แผนงานก่อสร้างปี ๒๕๖๗ 

๓) อ่างเก็บน้ าคลองประแกด ความจุ ๖๐.๒๖ ล้าน ลบ.ม. แล้วเสร็จปี ๒๕๖๒ ระบบชลประทาน ๓ 
ปี (๒๕๖๖-๒๕๖๘) เพ่ิมความจุ ๑๒.๘๒ ล้าน ลบ.ม. เป็นความจุ ๗๓.๐๘ ล้าน ลบ.ม. ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 
๒๕๖๔ 

๔) อ่างเก็บน้ าคลองพะวาใหญ่ ความจุ ๖๘.๑๐ ล้าน ลบ.ม. แผนงานก่อสร้าง ๘ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๗) 
ระบบชลประทาน ๓ ปี (๒๕๖๗-๒๕๖๙) 

นอกจากนี้ ชลประทานยังได้ด าเนินการจัดตั้งสถานีสูบบน้ าบ้านวังประดู่ (ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๗) 
ซึ่งมีเครื่องสูบน้ า ๙ เครื่อง (สูบ ๘ ส ารอง ๑) อัตราการสูบน้ า ๐.๖๒๕ ลบ.ม./วินาที/เครื่อง รวม ๕ ลบ.ม./
วินาที และมีระบบท่อส่งน้ าชนิดท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๘๐ ม. ความยาวทั้งสิ้น ๔๕.๗๐ กม. 
 
 ๓. ผลการขับเคลื่อนโครงการ “ต าบล มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ปี ๒๕๖๕  
 
 ผลการขับเคลื่อนโครงการ “ต าบล มั่นคง มั่งค่ังยั่งยืน” ปี ๒๕๖๕ 

- ได้ด าเนินการจัดท าแผนการขับเคลื่อนโดยมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ในการติดตาม
และจัดท าแผนฯ ด าเนินการวเิคราะห์สภาพพ้ืนที่ ติดตามภัยคุกคามในพ้ืนที่ การประเมินผล และลงพื้นที่
ส ารวจสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบกับสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปัญหาภัย
ด้านยาเสพติด ปัญหาแรงงานที่มีการลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ปัญหาด้านสาธารณภัย ปัญหาลุก
ล้ าทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ป่า โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา และเจ้าหน้าที่ต ารวจ เป็นคณะท างาน คณะละ ๒๐ คน  

- มีการจัดท าแผนงานน าไปสู่การพิจารณาระดับ ต าบล อ าเภอและจังหวัด ซึ่งแผนที่มีการด าเนินการ
ส าเร็จและแก้ไขแล้ว อาทิ ปัญหาน้ าท่วมขัง ท าให้พืชสวน ไร่นา เสียหาย ซึ่งเกิดจากสาเหตุเส้นทางระบายน้ า
มีสิ่งขวางกั้น การทับถมของดิน และเกษตรกรปลูกพืชขวางทางระบายน้ า และสภาพปัญหาที่รอการแก้ไข
เกี่ยวกับช้างปา่ที่บุกรุกพ้ืนที่อยู่อาศัย และเรือก สวน ไร่นาทางการเกษตรซึง่ตอ้งด าเนนิการแก้ไขอย่างเรง่ดว่น
แบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในการป้องกันแนวเขตที่มีผลต่อการบุกรุกของช้างป่า 

 
ข้อเสนอแนะจากสมาชิกวุฒิสภา 
 
๑. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรมีการด าเนินการจัดท าแผนงานและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึง

รณรงค์ให้เกษตรกรจัดเก็บแหล่งน้ าให้พอเพียงและใช้จ่ายน้ าให้สมเหตุผล 
 ๒. คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผลผลิตของทุเรียนควรมีเครื่องมือตรวจสอบ

คุณภาพ โดยมีนักวิชาการที่มีความรู้มาให้ค าแนะน าและท าการวจิัยผลผลิตทุเรียน พร้อมทั้งน าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยด าเนินการโดยไปศึกษาดงูานแหล่งความรู้จากต่างประเทศเพื่อน ามาพัฒนาตอ่ยอด /
ควรมีการจัดท าระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรเรื่องของทุเรียนเพ่ือช่วยลดปัญหาให้แก่
เกษตรกร /ศึกษาเรื่องการน าปุ๋ยและน้ ามาหล่อเลี้ยงพืชผลให้เพียงพอและเหมะสมเพื่อไม่ให้ผลผลิตเกิด
ความเสียหาย  



๓๔ 

 

๓. แผนพัฒนาอ่างเก็บน้ าจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องจัดท าแผนงานแบบ      
บูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้วุฒิสภาก็จะช่วยประสานขับเคลื่อนตามหน้าที่และอ านาจ เพ่ือให้เกิดความ
คืบหน้าและสัมฤทธิ์ผลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนต่อไป 

๔. แผนงานการขับเคลื่อนโครงการ “ต าบล มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน” เป็นแผนงานที่ทุกภาคส่วนต้อง
ให้ความส าคัญแบบบูรณาการร่วมกัน เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสถาบัน
หลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

๕. ปัญหาช้างป่าบุกรุกพ้ืนที่อยู่อาศัยของประชาชน และเรือกสวนไร่นา พ้ืนที่ทางการเกษตร  
ควรตระหนกึถึงความส าคัญและแก้ไขปญัหาอย่างเร่งดว่น เช่น จัดหาอาหารให้เพียงพอ ก าหนดพ้ืนที่ให้อาหาร
กระจายในหลายจุด จัดท าก าแพงกั้นเป็นแนวเขตเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาให้อาหารช้างอาจจะผนวกให้เป็น
พ้ืนที่การท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน เลี้ยงผึ้งเพ่ือลดปัญหาการบุกรุกหรือน าระบบ
เทคโนโลยีโดยการบันทึกเสียงร้องของผึ้งมาเปิดขยายเสียงเพ่ือลดปัญหาการบุกรุกของช้างป่า เป็นต้น 
 

ภาพประกอบการลงพื้นที่ จุดที่ ๒ 
ณ โรงแรม Peggy's Cove Resort 

 

     
 

     
 

     



๓๕ 

 

   
 

   
 

   
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ 
 

จุดที่ ๓ ณ ชุมชนปากน้ าแหลมสิงห์ อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุร ี
 

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ต าบลแหลมสิงห์ อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมาธิการ 
ตสร. ร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก น าโดย พลเอก 
วรพงษ์ สง่าเนตร เลขานุการคณะกรรมาธิการ ตสร. และรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  โครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก  และนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา  
รองประธานกรรมการ คนที่สาม โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
พร้อมด้วยกรรมาธิการ ตสร. กรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออก และอนุกรรมาธิการ ร่วมลงพ้ืนที่ โดยมี นายสมนึก สายทอง นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า
แหลมสิงห์  และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการด าเนินงานเรื่องท่องเที่ยววิถีชุมชนใน
พ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา ประชาชนมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน และการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ 
พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวประจ าชุมชน ดังนี้ 

วัดปากน้ าแหลมสิงห์ ซึ่งเป็นวัดในประวัติศาสตร์สมัย ร.ศ.๑๑๒ 
เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในต าบลปากน้ าแหลมสิงห์ อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด

จันทบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรี ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าวัดปากน้ าแหลมสิงห์ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐ แต่ตาม

ประวัติวัดระบุว่า ผู้เริ่มสร้างวัดปากน้ าแหลมสิงห์ พระปลัดกล่ า กับหลวงวิเศษ ศักดาชุม สร้างประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๐๘ ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๒ มีการสร้างอุโบสถหลังแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙  
วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

วัดมีเกจิอาจารย์ที่ประชาชนชาวอ าเภอแหลมสิงห์นับถือมากคือ ท่านพ่อสุ่น ธมฺมสุวณฺโณ ท่านเป็นพระ
ที่มีอาคมเข้มขลัง สามารถก าหราบฝรั่งเศสจนเกรงกลัวท่าน ในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ นอกจากนี้
ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้เคร่งในพระธรรมวินัยยิ่งนัก ภายในวิหารบูรพาคณาจารย์มีการจัดแสดงรูปปั้นของเจ้า
อาวาสวัดปากน้ าแหลมสิงห์ในอดีตทั้งห้าพระองค์ได้แก่ ท่านพ่อสุ่มธมมสุวณโณ เป็นเจ้าอาวาสที่
ชาวบ้านนับถือมากที่สุด พระครูสังฆรักษ์สิทธิโชค อตตทณโต (พระอาจารย์ต้อย) พระครูประศาสน์สิทธิ
การ และหลวงพ่อปานและพระครูถาวรวิวัฒน์ 

วิถีชีวิตประมงชายฝั่งสะพาน ๙ ยอ และสะพานจุดเช็คอินที่มาของชื่อปากน้ าแหลมสิงห์
สะพานตากสินมหาราช หรือ สะพานแหลมสิงห์ เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างต าบลบางกะไชย กับต าบล
ปากน้ าแหลมสิงห์ เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในจังหวัดจันทบุร ีข้ามปากแม่น้ าจันทบุรี ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลกั
ที่เสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดจันทบุรี  

ป้อมไพรีพินาศ บนยอดเขาแหลมสิงห์ ซึ่งจะมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ าจันทบุรี
และสะพานตากสินมหาราช ตั้งอยู่บนเขาแหลมสิงห์ หมู่ ๑ ต าบลบางกะไชย อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี เป็นป้อมที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. ๒๓๗๗ เพ่ือเตรียม
รับศึกญวณที่อาจจะยกมาทางทะเล แต่เดิมไม่มีชื่อจนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
ประพาสมณฑลจันทบุรี ทรงพระราชทานนามป้อมนี้ว่า ป้อมไพรีพินาศ ซึ่งอยู่คู่กับป้อมพิฆาฏข้าศึก 
(ป้อมพิฆาตปัจจมิตร) ป้อมสร้างขึ้นบริเวณปากแม่น้ า อยู่บนเขาแหลมสิงห์ ซึ่งเป็นเขาขนาดเล็ก ทางฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้ าจันทบุรี มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ ๑๗๒ เมตร บริเวณหินชายฝั่ง ที่มี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


๓๗ 

 

ลักษณะคล้ายกับสิงโตหมอบ (จึงเรียกว่า "แหลมสิงห์") บนเขาแหลมสิงห์เป็นท าเลที่เหมาะกับการตั้ง
ป้อมปืน สามารถมองเห็นข้าศึกที่เข้ามาทางทะเลได้แต่ไกล ป้อมไพรีพินาศ มี ๓ ชั้น คือชั้นบน ชั้นกลาง 
และชั้นล่าง มีการก่อสร้างลักษณะเป็นปีกกา โดยใช้การถมดินเป็นใบเสมาป้อมอันใหญ่ เรียงติดต่อกันไป
เหมือนปีกกา โอบเขาทั้งสอง ตัวป้อมเป็นแบบก่ออิฐถือปูน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร ผนังหนา ๖๐ 
เซนติเมตร ใกล้กันมีคลังกระสุนดินด า ก่อด้วยปูน ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒.๘ เมตร ปัจจุบันบริเวณ
ป้อมปืนได้มีการปรับภูมิทัศน์ มีกระบอกปืนใหญ่ ๒ กระบอก วางให้เห็นว่าเคยเป็นจุดที่เป็นป้อมปืน 
และมีห้องเก็บกระสุนดินด าที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยให้เห็ นอยู่ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถาน โดยกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยประกาศเป็นพ้ืนที่โบราณสถาน
ประมาณ ๑๗ ไร่ ๕๘ ตารางวา 

จากน้ันได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนต้นแบบการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จันทราบุรี@ปากน้ าแหลมสิงห์  

สาหร่ายผักกาดทะเล เป็นอาหารแห่งอนาคต ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร เป็นแหล่งโปรตีนสูง 
วิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลยังช่วยฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ช่วยเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ
ในทะเล และช่วยลดผลกระทบจากการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้วยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
จากน้ าทะเลได้อีกด้วย มีการน้าไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมที่มีความหลากหลายทั้งประเภทเครื่องดื่ม 
เพ่ือสุขภาพ ได้แก่ น้ าสาหร่ายผักกาดทะเล ที่ใช้ความหวานด้วยหญ้าหวาน ประเภทอาหารเพ่ือสุขภาพ 
ได้แก่ ขนมผักม้วน บะหมี่ ผงปรุงรส ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องส าอางต่าง ๆ ได้แก่ เซรั่มบ ารุงผิวหน้า  
ยาสระผม ครีมนวดผม เจลอาบน้ า โลชั่นบ ารุงผิว ผลิตภัณฑ์เจลเย็น และสเปร์ย นวดแก้ปวดเมื่อย  
ลดอาการอักเสบ และช่วยบ ารุงผิว 

วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี@ปากน้ าแหลมสิงห์ ได้จัดท าโรงเรือนต้นแบบ เพ่ือให้คณะที่เข้ามา
ศึกษาดูงานหลังจากได้รับความรู้จากการบรรยายในภาคทฤษฎีแล้ว สามารถมาเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติได้ 
นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะต้นพันธุ์สาหร่ายผักกาดทะเลส าหรับแจกจ่ายสมาชิกและผู้ที่สนใจ และมี
ความพร้อมในด้านสถานที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยง โดยเราได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองเพ่ือร่วมพิจารณาความเหมาะสม สามารถมาติดต่อเพ่ือขอรับต้นพันธุ์ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
และประกันการรับซื้อสาหร่ายคืนจากสมาชิกทุกคน เพ่ือสร้างอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ให้ครัวเรือน 
น าผลผลิตมาแปรรูปและจ าหน่ายให้ผู้บริโภค เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน เป็นการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน น าไปสู่ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ควบคู่กับ
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งกระบวนการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลในโรงเรือนต้นแบบของเรามี
การต่อเชื่อมระบบน้ าในแต่ละบ่อให้สามารถถ่ายเทถึงกันได้ โดยบ่อที่ 1 เราเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล 
บ่อที่ 2-7 เราเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล ซึ่งแสดงให้เหน็วา่ สิ่งแวดล้อมที่ไม่มชีีวิต ได้แก่ น้ า อากาศ และ
แสงแดด มีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น ได้แก่ พืช สัตว์ และมนุษย์ เช่น 

 น้ าเป็นที่อยู่อาศัยของสาหร่ายผักกาดทะเล และปลานวลจันทร์ทะเล 
 อากาศใช้เพ่ือการหายใจของมนุษย์ และปลานวลจันทร์ทะเล 
 แสงแดดให้ความร้อนและช่วยในการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายผักกาดทะเล 
 สาหร่ายผักกาดทะเลช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนปล่อยสู่อากาศ ท าให้

บริเวณที่เลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลมีอากาศที่บรสิุทธิ์ กระบวนการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลมีการปลอ่ย
คาร์บอนเป็นศูนย์ ท าให้มนุษย์ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3


๓๘ 

 

 สาหร่ายผักกาดทะเลช่วยบ าบัดน้ าในบ่อเลี้ยงให้มีความสะอาด สามารถน าน้ าที่ผ่าน
การเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลวนกลับมาใช้เลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลได้อีก กระบวนการเลี้ยงสาหร่าย
ผักกาดทะเลมีความปลอดภัย ไร้สารเคมี ถ้าเราจ าเป็นต้องปล่อยน้ าลงสู่ธรรมชาติก็ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

 ปลานวลจันทร์ทะเลขับของเสีย เช่น ขี้ปลา เมือกปลา หรืออาหารที่เหลือในบ่อเลี้ยง 
สามารถเป็นอาหารของสาหร่ายผักกาดทะเล นอกจากนี้ ขี้ปลายังมีจุลินทรีย์ที่ช่วยท าให้น้ าในบ่อเลี้ยงมี
ความสะอาดอีกด้วย 
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ภาพประกอบการลงพื้นที่ จุดที่ ๓ 
ณ ชุมชนปากน้ าแหลมสิงห์ 
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